

ที่ มท 0809.5/ว 83



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

ท สิงหาคม 2549

เรื่อง การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 082 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2549 ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ
ศูนย์สอบ จำนวน 9 ศูนย์สอบ นั้น

โดยที่มีผู้แอบอ้างเพื่อให้ผู้สมัครสอบเข้าใจว่าสามารถช่วยให้สอบผ่าน ภาค ก. ได้ โดยใช้
วิธีการต่างๆ เพื่อเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบหลงเชื่อและต้องเสียเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้แอบอ้าง และเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ
ดังนี้

1. กำชับ และกวดขัน มิให้ข้าราชการกระทำการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน
เชื่อว่าสามารถช่วยให้สอบแข่งขันภาค ก. ได้ โดยหากมีข้าราชการผู้ใดกระทำการในลักษณะดังกล่าวก็ให้
ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งความกล่าวหาหรือทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญา และแจ้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้นให้
ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยเคร่งครัด

2. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สมัครสอบอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างว่ารู้จักกับข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสามารถติดต่อช่วยเหลือให้สอบได้โดยเด็ดขาด เพราะเป็นการ
หลอกลวง (ตกเบ็ด) ให้สูญเสียทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากการสอบครั้งนี้ การออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ
และตรวจข้อสอบดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นที่เชื่อถือในความสุจริต และหากพบเห็นหรือทราบ
พฤติการณ์ที่จะมีการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2241-9016 หรือสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9000
ต่อ 3331 หรือที่เว็บไซต์ <http://www.thailocaladmin.go.th> กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการ
ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง (กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
ต่อผู้แอบอ้าง นั้น

/3. ประชาสัมพันธ์.....

3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบ ทราบว่าอย่าใช้วิธีการใดๆ (วิ่งเต้น) ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งจะมีผลทำให้

3.1 ผู้สมัครสอบผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้

3.2 ผู้สมัครสอบผู้นั้นจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นไม่ว่าจะมีการรับสมัครสอบเมื่อใดก็ตาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายสาโรช ชัยนาค

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3331